

แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เกี่ยวกับคุณวุฒิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แผนผัง	หลักเกณฑ์
<pre> graph TD Start([เริ่ม]) --> Check1{สำนักวิชาตรวจสอบ} Check1 -- "เป็นไปตาม ข้อ 1" --> Propose[สำนักวิชาเสนอที่ประชุมระดับสำนักวิชา] Propose --> Order[สำนักวิชาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่] Order --> End([สิ้นสุด]) Check1 -- "ไม่เป็นไปตาม ข้อ 1" --> Form[จัดทำข้อมูล และเสนอตามลำดับในแบบฟอร์ม] Form --> Check2{สพศ. ตรวจสอบ} Check2 -- "ไม่ผ่าน" --> Form Check2 -- "ผ่าน" --> Agenda[สพศ. จัดทำวาระเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา] Agenda --> Consider{คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา} Consider -- "ไม่ผ่าน" --> Check2 Consider -- "ผ่าน" --> Next[ต่อหน้า 2] Next --> A[A] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรตรวจสอบฐานข้อมูล ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 เป็นบุคคลที่สกอ.เคยได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือ ไม่ หากพ้นกำหนด 3 ปี แล้ว ต้องเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ จะต้องแสดงผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพิ่มเติม 1.2 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษานั้น สามารถใช้คุณสมบัติความเชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับที่เคยได้รับการแต่งตั้ง หรือ ไม่ <i>(เงื่อนไข สกอ. คือ ต้องดูแลวิทยานิพนธ์ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งในครั้งที่มีการเสนอแต่งตั้งจะมีการระบุความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน ตามข้อกำหนดของ สกอ.)</i> 2. กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1.1-1.2 สำนักวิชาสามารถจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา 3. กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น ให้ดำเนินการตามกระบวนการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต่อไป 4. สำนักวิชาส่งแบบฟอร์ม แบบเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (DGC24, 24-1, 24-2) สำนักงานบัณฑิตศึกษา ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน 5. สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สพศ) ตรวจสอบข้อมูล <ol style="list-style-type: none"> 5.1 กรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต 5.2 กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้างต้น แจ้งสำนักวิชาเพื่อดำเนินแก้ไข

แผนผัง	หลักเกณฑ์
<p style="text-align: center;">A ผ่าน</p> <pre> graph TD A[A ผ่าน] --> B[สพศ. จัดทำวาระเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ] B --> C{สภาวิชาการพิจารณา} C -- ไม่ผ่าน --> D[กลับไปขั้นตอนสำนักวิชาตรวจสอบและจัดทำข้อมูลใหม่หรือเพิ่มเติม] C -- ผ่าน --> E[สพศ. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม และเสนอวาระแจ้งสภามหาวิทยาลัย] E --> F[สพศ. เสนอเรื่องต่อ สกอ.] F --> G[สำนักวิชา/สพศ. บันทึกฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ] G --> H[สำนักวิชาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่] H --> I([สิ้นสุด]) </pre>	<p>6. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประชุมพิจารณาคุณสมบัติ</p> <p>6.1 กรณีเห็นชอบ เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ</p> <p>6.2 กรณีไม่เห็นชอบ แจ้งสำนักวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไข</p> <p>7. สภาวิชาการ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติ</p> <p>7.1 กรณีเห็นชอบ สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดทำคำสั่งเสนออธิการบดีลงนาม และจัดทำวาระแจ้งเพื่อทราบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 ลว. 21 กันยายน 2554 ได้มอบอำนาจให้สภาวิชาการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งฯ และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ)</p> <p>7.2 กรณีไม่เห็นชอบ แจ้งสำนักวิชาเพื่อพิจารณาทบทวน</p> <p>8. สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สพศ.) แจ้งให้ สกอ. ทราบพร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และติดตามมติรับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนั้น และแจ้งให้สำนักวิชาทราบ</p> <p>9. สำนักงานบัณฑิตศึกษา (สพศ.) และสำนักวิชา บันทึกข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ในขั้นตอนที่ 1 ต่อไป</p> <p>10. สำนักวิชาสามารถจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะให้ปฏิบัติหน้าที่</p>

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

หลักเกณฑ์	รายละเอียด
<p>1. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้</p>	<p>ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจำในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจำในสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย</p> <p>ผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา</p>
<p>2. หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ0506(2)/ว881-ว883 เรื่อง จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ</p>	<p>การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้</p> <p>สภาสถาบันสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวต้องเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมาก่อนหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี</p>
<p>3. หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ0506(4)/ว158 เรื่อง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ</p>	<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และจะพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตำแหน่งปัจจุบัน 2) คุณวุฒิการศึกษา 3) สาขาวิชา/เรื่องที่เชี่ยวชาญ 4) ผลงานทางวิชาการ/ตำรา 5) หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นที่ปรึกษา 6) ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ 7) ภาระงานการเป็นที่ปรึกษาในปัจจุบัน 8) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา <p>2. หลังจากสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดังกล่าวแล้วขอให้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย</p>

หลักเกณฑ์	รายละเอียด
4. หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ 0506(4)/ว1220 เรื่องแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	กำหนดแนวปฏิบัติการเสนอรับทราบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษาในกรณีคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เคยมีมติรับทราบการแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้ว เห็นสมควรให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ <u>ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไข ต้องดูแลวิทยานิพนธ์ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ และเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ จะต้องมีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม</u>

หมายเหตุ

1. การแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ที่ปรึกษา สกอ. ให้เน้นการพิจารณาผลวิชาการ /งานวิจัย เป็นพิเศษ
2. สามารถดูรายละเอียดประกาศ/ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ที่ <http://www.mua.go.th/users/he-commission/index.php>